

## Những hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường THCS Giang Biên

Giáo viên là nghề cao quý trong những cao quý, một nghề “không trồng cây vào đất” nhưng để lại trái ngọt hoa thơm cho thế hệ sau. Chào mừng kỉ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2024 tại Trường THCS Giang Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tôn vinh Nhà giáo.

Để chào mừng ngày lễ lớn nhất của nhà giáo - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và gửi lời tri ân tới các thầy cô, trường THCS Giang Biên đã tổ chức Hội thi Văn nghệ trong không khí vui tươi và nhiệt huyết của các chi đội khối 6,7,8 trong trường. Đây là hoạt động ý nghĩa và truyền thống, nơi học sinh gửi gắm những tình cảm tri ân chân thành nhất đến các thầy cô – những người đã tận tụy cống hiến cho sự nghiệp "trồng người".

Chấm điểm cho phân thi văn nghệ là thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô có chuyên môn để lựa chọn những tiết mục xuất sắc.



*Ban giám khảo của phân thi văn nghệ*





Đặc biệt phần thi văn nghệ có sự tham gia của thầy cô và các bác phụ huynh cho thấy sự quan tâm, đồng hành giữa gia đình cho thấy sự tin yêu của các bậc cha mẹ dành cho ngôi trường THCS Giang Biên.





*Các bác PH tham gia chương trình văn nghệ*



### *Thầy và trò cùng cất vang lời ca, tiếng hát*

Hội thi năm nay thực sự là một bữa tiệc nghệ thuật tràn ngập sắc màu, với sự tham gia của đông đảo các chi đội. Từng tiết mục đều được chuẩn bị công phu, từ âm nhạc, trang phục đến nội dung biểu diễn, thể hiện rõ sự sáng tạo và tâm huyết của các bạn học sinh. Mỗi bài múa mềm mại, mỗi ca khúc tràn đầy cảm xúc hay những điệu nhảy sôi động đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả nhất là các tiết mục của các lớp 8A1, 7A1, 6A2, 6A3, 6A5.

Nếu như khối 6,7,8 tung bừng với phần thi văn nghệ thì các em học sinh khối 9 lại lắng sâu cảm xúc trong các cuốn tập san của từng lớp. Những suy nghĩ, tình cảm, những lời tri ân với các thầy nhà trường đã dạy dỗ các em trong suốt 4 năm học. Và không thể thiếu những lời chúc ngọt ngào của thầy cô gửi- chúc các em sẽ chạm đến đỉnh vinh quang của kì thi THPT vào 10, sẽ mãi là niềm tự hào của bố mẹ và thầy cô.



*Cô và trò cùng chiêm ngưỡng “những tác phẩm nghệ thuật” đặc sắc*

Đây cũng chính là những tình cảm chân thành, những lời chúc ý nghĩa nhất của các em gửi tới các thầy cô giáo những "Người lái đò". Đó cũng chính là động lực giúp các thầy cô tiếp tục vững vàng, tự hào bước tiếp con đường "Sự nghiệp trồng người" vinh quang.

Từ những sáng tạo phong phú và trí tưởng tượng tuyệt vời, các em đã vẽ lên những bức tranh, tươi thắm, lung linh gửi gắm tình yêu của các em học sinh tới quê hương, đất nước, tình cảm với các thầy, các cô giáo nhân dịp Lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam.



Bằng niềm say mê và tình yêu với bộ môn, với nghệ thuật và lòng biết ơn chân thành đối với các thầy cô giáo, mỗi bức tranh là muôn vàn những "Lời muốn nói" các em dành tặng thầy cô.



*Những bức tranh lung linh sắc màu.*

Thiết thực lập thành tích thi đua chào mừng 42 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, chiều cùng ngày, Hội thi " Nhảy dây " đã được các em học sinh toàn trường nhiệt liệt hưởng ứng.



*Hình ảnh các em trở tài khéo léo khi nhảy dây*





Dưới nắng sớm thu mát mẻ, những vòng dây quay đều tay trong tiếng cổ vũ, hò reo vui nhộn. Các em học sinh với những bước nhảy thoăn thoắt và khéo léo vượt qua những thử thách của hội thi. Sân trường trở thành một sàn diễn lớn để các em trở tài của mình.



*Các em học sinh vui tươi vượt qua các thử thách*

Một phần thi không thể thiếu đem đến không khí vui tươi, hào hứng đối với các em học sinh chính là giải bóng đá dành cho học sinh toàn trường. Giải bóng đá được nhà trường tổ chức từ sớm với vòng loại và vòng bán kết giữa các đội tham gia.



*Trận đấu giữa hai lớp 9C và 8B*

Với tinh thần nhiệt huyết, trung thực và đoàn kết fair-play, các đội bóng đã cống hiến cho khán những bàn thắng đẹp mắt từ các pha bóng đẹp: sút xa, đánh đầu, tình huống cố định, phối hợp nhóm, những đường chuyền, những cú xoay bóng, bắt bóng,.... Các cầu thủ yêu quý của chúng ta đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay đầy gay cấn hấp dẫn.



*Trận thi đấu kịch tính giành cúp vô địch giữa hai đội 9D và 8A2*

Chiến thắng đã mỉm cười với các bạn học sinh 9D với khối 8 - 9 và đối với khối 6 -7, lớp 7A6 đã dành chiến thắng qua loạt sút penalti đầy gay cấn, căng thẳng. Đây không chỉ là một sân chơi thể thao bổ ích, giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để các em thể hiện tinh thần đồng đội, sự quyết tâm và tình yêu đối với môn thể thao vua.

Hội thi đã khép lại với biết bao cảm xúc đong đầy với thầy và trò trường THCS Giang Biên. Dù cho là hoạt động nào các em học sinh đã thể tài năng và tình yêu với ngôi trường thân thương này.



*Hội đồng sư phạm nhà trường và các thầy cô cựu giáo chức.*

Qua các hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại trường THCS Giang Biên đã giáo dục học sinh truyền thống “*Tôn sư trọng đạo*” là một đạo đức vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta, mà Nhà trường luôn giáo dục học sinh trân trọng, gìn giữ và phát huy, cần quan tâm đặc biệt. Điều đó cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, không ngừng học tập chăm chỉ, trau dồi kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của học sinh để trở thành những người có ích cho xã hội – xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.